

TÌM HIỂU THÊM VỀ YAHOO MESSENGER

Yahoo Messenger hoạt động thiếu ổn định và nhiều công ty cũng không muốn nhân viên sử dụng phần mềm "chát chít" trong văn phòng. Những lúc như thế, người sử dụng vẫn có thể đăng nhập vào một số trang webchat để tiếp tục tận hưởng niềm vui tán gẫu trực tuyến. I

Yahoo Messenger hoạt động thiếu ổn định và nhiều công ty cũng không muốn nhân viên sử dụng phần mềm "chát chít" trong văn phòng. Những lúc như thế, người sử dụng vẫn có thể đăng nhập vào một số trang webchat để tiếp tục tận hưởng niềm vui tán gẫu trực tuyến. I Love IM.com Đây là một ứng dụng gửi thông điệp qua web, cho phép mọi người kết nối với Yahoo Messenger, MSN Messenger, AIM trên bất cứ máy tính nào ngay cả khi hệ thống đó chặn không cho tải và cài phần mềm tin nhắn nhanh. I Love IM có giao diện sáng sủa, mạch lạc, không chứa những banner quảng cáo và tự động lưu lại các đoạn nói chuyện tương tự tính năng Message Archives. Tuy nhiên, điểm yếu lớn nhất của chương trình trên là người sử dụng không thể chat với những ai đang ở chế độ invisible (ẩn nick). Bên cạnh đó, họ chỉ có thể tán gẫu "thô sơ", tức I Love IM không hỗ trợ emoticon (các biểu tượng thể hiện sắc thái tình cảm). eBuddy.com Người sử dụng đánh giá cao eBuddy do chương trình cập nhật đầy đủ các emoticon mới nhất của Yahoo Messenger, kể cả emoticon ẩn và khả năng chỉnh sửa font, màu chữ.... Ngoài ra, mọi người còn có thể truy cập eBuddy để tán gẫu với bạn bè qua điện thoại di động hoặc thiết bị PDA. Meebo.com Đây là trang nhắn tin web hỗ trợ người dùng Yahoo Messenger, MSN Messenger, AIM, ICQ, Jabber và Google Talk được khá nhiều người biết đến. Chương trình hoạt động nhanh, ổn định nhưng giao diện tương đối xấu, hơi rối mắt và hạn chế emoticon cũng như nhiều tính năng khác. Yahoo Web Messenger Hãng dịch vụ Internet hàng đầu thế giới cũng cung cấp một phiên bản IM trên web cho người sử dụng. Cuối trang messenger.yahoo.com, mọi người sẽ nhìn thấy đường dẫn Launch Web Messenger. Tuy nhiên, chương trình này khá nặng, hoạt động chậm và số lượng hình biểu tượng smiley khá ít. Sử dụng những chương trình web chat trên cũng là một giải pháp cho việc đăng nhập nhiều nick trên cùng một máy tính. Một số thủ thuật khác cho Yahoo Messenger 1. Nhiều người ngại lập một nick mới trên Yahoo Messenger do sẽ phải add (nhập) lại địa chỉ của bạn bè một cách thủ công. Tuy nhiên, bắt đầu từ phiên bản 7.0, Yahoo cho phép người dùng gửi toàn bộ danh sách liên lạc sang một nick mới bằng cách vào Actions và chọn Send My Messenger List. 2. Khi kích hoạt tính năng Message Archive, nội dung nói chuyện trên Yahoo Messenger cũng sẽ được tự động lưu lại trong Program Files\Yahoo!\Messenger\Profiles\Nick dưới dạng tệp .dat. Để đọc được file này, mọi người phải cài phần mềm giải mã, như Super YM Archive Decoder. Chương trình Decoder trên còn cho phép lưu các đoạn chat dưới dạng text hoặc HTML và cài mật khẩu để không ai khác có thể xem được. 3. Tạo nick ảo trên Yahoo Messenger: Messenger -> My Profiles -> Create My Profiles. Sau khi mở ra một cửa sổ mới, bấm vào Create New Public Profile và nhập nick ảo mà bạn muốn chọn. Bạn cần thoát khỏi Yahoo Messenger rồi đăng nhập lại thì mới dùng nick mới để trò chuyện được. 4. HyperYM: Đây là một phần mềm miễn phí cho phép người sử dụng trả lời tự động, xem các emoticon ẩn và hiển thị bài hát họ đang nghe trên Winamp, BSplayer, iTunes và Windows Media Player 9, 10 và 11 lên status (dòng thông tin bên cạnh nick). HyperIM 2.0.8 là phiên bản mới được cập nhật ngày 1/8/06, hỗ trợ Yahoo Messenger 8.0 (bản chính thức), Windows Live Messenger 8.0, Google Talk và Skype 2.0 Hiện tại đang xuất hiện một loại virus tấn công vào mạng Yahoo Messenger ở Việt Nam vì vậy khi sử dụng Yahoo bạn nên đề phòng những đường link vào trang web lạ. Nếu có thể bạn hãy hỏi lại người gửi đường link đó xem họ có thực sự gửi đường link đó cho bạn không. Hải Nguyễn

